
       

รายการประชุมสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
         สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป  2561 

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00  น. 
         ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

      ---------------------------------- 
ผูมาประชุม 

1.  นายอํานาจ  สุริยา   ประธานสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
2.  รอยตํารวจตรีวิลาศ ขอสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

  3.  ดาบตํารวจอุดม ขวางรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ  
  4.  นายสอน  อยูยัง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
  5.  นายบุญมี  เล็กสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
  6.  นางสุฑามาศ  ศรีศักดิ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
   7.  นายเฉลิม  บูรณะโภคา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

8.  นายอุทัย  รัตนารักษ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
          9.  นายสมปอง  อนุตรวิชา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
         10. นางสนม  พัศนุวงศ           สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
         11. นางสาวรัฐฑิญากร   ศุภกําเนิด  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
 

ผูไมมาประชุม   
1. นายถนอม  กอสูงเนิน รองประธานสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ(ลาปวย) 
2. นายนภดล  ไกลจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ      (ลาปวย) 
 

ผูเขารวมประชุม 
  1.  นายมาโนช    มะลิขาว   นายกเทศมนตรี 

2.  นางวรินทร  เสนพลกรัง  รองนายกเทศมนตรี  
3.  นายวรพรชัย  ชาญสูงเนิน         รองนายกเทศมนตรี 

          4.  นางสาวกัลยา มะลิขาว   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นายธนพล  ปราณีตพลกรัง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6.  นายพงษพันธ สัจจาคุณ  ปลัดเทศบาล 
7.  นายนัฐวุฒ ิ  อุดรรัตน   ผูอํานวยการกองชาง 

            8.  นายกิตตินันท รัตนัง   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
9. นางสุพรรณี  สุระพินิจ  ประธานชุมชนหนองคู 2 
10. นางสมัยพร  โชวสูงเนิน  ประธานชุมชนสีจาน 2 
11. นายนภดล  ศิลปะ   ประธานอปพร. 
12. นางนวลอนงค รัตนรักษ  ประธานชุมชมพวงพยอม 
13. นางปุญญาภัทร ศิลปะ   ผูใหญบานหมูที่ 3 
14. นางปราณ ี  ขอสูงเนิน  ผูชวยผูใหญบานหมูที่ 4 
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นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกําเนิด  เรียนเชิญทานประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเชิญทุกทานกลาวคําบูชาพระรัตนตรัยพรอมกัน 
     

ที่ประชุม                              กลาวคําบูชาพระรัตนตรัยพรอมกัน 
 

นายอํานาจ  สุริยา  เมื่อที่ประชุมพรอมแลว ผมขอเปดการประชุม   วันนี้เปนการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2561  กอนเปดการประชุม     
  ไดรับรายงานวา มีสมาชิกเขาที่ประชุม  จํานวน 10 ทาน  ครบองคประชุม      

  
ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

นายอํานาจ  สุริยา   เรื่องท่ีจะแจงใหที่ประชุมทราบ  วันนี้ไมมีเรื่องแจงใหทราบ 
ประธานสภาเทศบาล     
 

ที่ประชุม    ไมมี     

 

    ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ    
                                         สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2561  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
 

นายอํานาจ  สุริยา   ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 ขอเชิญสมาชิกทุกทาน                  

ไดตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แลว  หากมีความประสงคที่จะแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงขอความ ขอใหยกมือ 

 

ที่ประชุม    ไมมี 
 
นายอํานาจ  สุริยา   มีทานใดจะแกไขหรือเพิ่มเติมขอความหรือไม  ถาไมมีทานใดขอ
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติม  ขอใหทานสมาชิกทุกทาน  ยกมือรับรองรายงาน 

การประชุม   
 

มติท่ีประชุม    ยกรับรองรายงานการประชุม 10 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง  กระทูถาม (ไมม)ี 
 

ระเบียบวาระที4่    เรื่อง  คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 
(ไมม)ี 

 
ระเบียบวาระที5่   เรื่อง ที่เสนอใหม  

    
นายอํานาจ  สุริยา   ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง  ที่เสนอใหม 
ประธานสภาเทศบาล   5.1 ญัตติพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 วาระ 2 และวาระ 3 ตามที่สภาเทศบาลตําบลขามทะเลสอ  ไดมีมต ิ       
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562  
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  ในวาระที่ 1  เมื่อวันที่ 12กรกฎาคม 2561 ไปแลวนั้น สภาเทศบาล 

ไดมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป       
พ.ศ.2562  จํานวน 3 ทาน  ประกอบดวย 

     1. นายบุญมี  เล็กสูงเนิน 
     2. นายสอน อยูยัง 
     3. นายนภดล  ไกลจัตุรัส 

ที่ประชุมสภาฯ  ไดกําหนดระยะเวลาคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ  
แปรญัตติเปนเวลา 3 วัน  คือวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 นั้น  ขอเชิญ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  รายงานผลการประชุมฯ ใหที่ประชุมทราบ 

 
 

นายบุญมี  เล็กสูงเนิน   ตามที่ประชุมสภาฯ ไดกําหนดระยะเวลาคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการ           แปรญัตติเปนเวลา 3 วัน คือวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561ซึ่งภายในระยะเวลา 
แปรญัตติฯ    เสนอคําแปรญัตติดังกลาว  ปรากฏวาไมมผีูเสนอคําแปรญัตติแตอยางใด คณะ 

กรรมการฯ ไดดําเนินการประชุมในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา10.00น.
คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นเปนเอกฉันทวา เห็นควรคงรางเดิมแหง          
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 จึงเรียนมาใหที่
ประชุมทราบ 

 

นายอํานาจ  สุริยา   มีทานใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถามีขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล   
 

ที่ประชุม    ไมมี 
    

นายอํานาจ  สุริยา     ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดชี้แจงรายละเอียด โดย                 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการฯ มีมติใหคงรางเดิมรายละเอียดปรากฏตามบันทึกของ 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ  กอนที่จะมีการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจายประจําป พ.ศ.2562  ในวาระที่ 2  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจง
ระเบียบที่เก่ียวของกับการพิจารณา รางเทศบัญญัติ  ในวาระท่ี 2 
 

 

นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกําเนิด  ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล   ทองถิ่น   พ.ศ.2547  ดังนี้   
     ขอ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง                       

เทศบัญญัตินั้นตามรางเดิม  และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม  พรอมทั้งรายงานนั้น 
อยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือขอใดบาง    
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปน
ประการใด การสงวนและบันทึกความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการ
สงวนคําแปรญัตติดวย  และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่น
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

ใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  ไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย  
เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ ประกอบรายงานนั้น 
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ขอ 51  ในการพิจารณาขอบัญญัติวาระที่ 2  ใหปรึกษาเรียงลําดับขอ

เฉพาะที่มกีารแปรญตัติ  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุม
สภาทองถิ่น   จะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

 

นายอํานาจ  สุริยา   สมาชิกทุกทานคงทราบแลววาในการพิจารณารางเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 นั้น  
ประธานสภาเทศบาล  ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ 

แกไขเทานั้น  ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ก็มีมติใหคงรางเดิม
แหงเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 ดังนั้น จึงขอ
มติที่ประชุม  ผูใดเห็นสมควรใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2562  ผานวาระที่ 2  ขอใหยกมือ                                                                                                                   
  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบเปนเอกฉันทใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผานวาระท่ี 2 จํานวน 10 เสียง 
 
นายอํานาจ  สุริยา   ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2562  ในวาระที่ 3 กอนที่จะพิจารณาขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของใหสภาฯ ทราบ 
  
นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกําเนิด  ขอชี้แจงขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการ  
เลขานุการสภาเทศบาล  อภิปรายเวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุอันควร                           

ในการพิจารณาวาระนี้  ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะตราเปนขอบัญญัติหรือไม   
 

นายอํานาจ  สุริยา   ขอมติที่ประชุมวา  ผูใดเห็นสมควรใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามรางที่เสนอใหสภาฯ พิจารณานี้ ขอใหยกมือ 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบเปนเอกฉันทจํานวน 10 เสียงใหรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

5.2 เรื่อง ญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2561 
 

นายอํานาจ  สุริยา   ตอไปเปนระเบียบวาระที5่ (5.2)  เรื่อง ญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจาย
ประธานสภาเทศบาล ประจําป 2561 ขอเชิญฝายบริหารชี้แจง  
  

 

 
 

นายมาโนช มะลิขาว              ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2561 เทศบาลตําบล  
นายกเทศมนตรีฯ ขามทะเลสอ  มิไดตั้งงบประมาณรายจายตามหมวด/แผนงาน/งานและประเภทนี้ไว  
   ประกอบกับมีความจําเปนที่ตองการเบิกจาย  จึงขอโอนเงินงบประมาณตามรายละเอียด 
  ดังตอไปนี ้
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โอนเพิ่ม 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาวัสดุ 
ประเภทวัสดุการเกษตร 

-  คาวัสดุการเกษตร  ตั้งไว 80,000 บาท เบิกจายแลว 61,500 บาท คงเหลือ 18,500 
บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 90,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 108,500 บาท 

 
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 

- เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข                
เปนเงิน 160,000 บาท 
 
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้นเปนเงิน 250,000 บาท 
 

    โอนลด 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภันฑ 
ประเภทคาครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ

 

- กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงท่ี  สําหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor  
Fixed Network Camerra) แบบที่ 1 จํานวน 8 ตัว  พรอมคาติดตั้งและสวนประกอบ ตั้งไว 250,000 บาท ยังไมได
เบิกจาย โอนลดครั้งนี้ 250,000 บาท คงเหลือทั้งสิ้น – บาท 
 
   รวมโอนลดทั้งสิ้นเปนเงิน 250,000 บาท  
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โอนลด 
ดานบริหารทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  

- คาวัสดุยานพาหนะและขนสงตั้งไว 40,000 บาท ยังไมไดเบิกจายโอนลดครั้งนี้ 7,000 บาท 
รวมคงเหลือท้ังสิ้น 33,000 บาท 

 

รวมโอนลดทั้งสิ้น เปนเงิน 7,000 บาท 
 

โอนเพิ่ม 
ดานบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวนพรอมคาติดตั้ง (มีระบบฟอก 
อากาศ) ขนาดไมนอยกวา 36,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 40,000 บาท ยังไมไดเบิกจาย 
โอนเพิ่มครั้งนี้ เปนเงิน 7,000 บาท รวมคงเหลือท้ังสิ้น 47,000 บาท 
 

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น เปนเงิน 7,000 บาท 
 

คณะผูบริหาร จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณพ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541  ขอ 27 จึงเรียนมาเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
เทศบาล  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

นายอํานาจ  สุริยา  ตามที่ฝายบริหารไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทานใดท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถามีขอเชิญ 
 
นายกิตตินันท รัตนัง  ขออนุญาตทานประธานสภาครับ ในการโอนเรื่องแรก ในยอด 25,000 บาท ที่
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จะนําไปซื้อกลอง KCTV ในปนี้นั้น คาดวาจะซื้อไมทัน  ผูบริหารจึงเล็งเห็นวาใช 

เงินตัวนี้เพื่อโอนมาใหกับโครงการที่เทศบาลจะดําเนินการ ในเรื่องโครงการตาม
พระราชดําริ ของฟาหญิงอุบลรัตน ซึ่งเปนเงินที่อุดหนุนที่สงมาแลว 160,000 
บาท  จะแบงเปนชุมชนละ 20,000 บาท 8 ชุมชน ซึ่งเมื่อปที่แลวเราไมไดตั้ง
จายไว  หลังจากญัตติการโอนเงินผานแลว กองสาธารณสุขฯจะแจงเปนหนังสือ
ไปยังชุมชนใหคัดเลือกมาอยางนอยชุมชนละ 3 โครงการ ซึ่งจะมีตัวอยางให
ดําเนินการครับ 



   -7- 
 
ในการโอนยอดที่ 2 คือวัสดุการเกษตร เงินที่ตั้งไวไมเพียงพอ จึงตองโอนเพิ่มอีก 
จํานวน 90,000 บาท และอีกสวนหนึ่งที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งแอร 1 ตัว ตั้งไวจํานวนเงิน 40,000 บาท แตเนื่องจากบัญชี
มาตรฐานครุภันฑเพิ่มขึ้น เปน 47,000 บาท จึงตองโอนเพิ่มอีก 7,000 บาท    
จึงมีรายการโอนทั้งหมด 3 รายการ จึงนําเรียนเสนอเพื่อใหสภาใหความเห็นชอบ
ครับ 

 
นายอํานาจ สุริยา   เมื่อไมมีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมแลว ก็ขอมติที่ประชุม หากทานใด 
ประธานสภาฯ                   เห็นชอบที่จะโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อไป 

ตั้งจายเปนรายการใหมและโอนเพิ่ม ดังรายละเอียดที่ฝายบริหารไดชี้แจงไปแลว
นั้น ขอใหยกมือ   

   
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 10 เสียง 
    
  
     ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 
นายอํานาจ  สุริยา    ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ   มีสมาชิกทานใด   มีขอ 
ประธานสภา ฯ    ราชการหรือมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือ  หรือใหพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม 
 
 

นายกิตตินันท  รัตนัง   ขออนุญาตทานประธานสภาครับ มีเรี่องแจงใหทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   จะขอความรวมมือ กับทุกทานครับ สืบเนื่องดวยเราไดรับนโยบายการจัดทํา  

ขั้นตอนการจัดการขยะในครัวเรือน ซึ่งจะมีรูปแบบตามเอกสารแผนพับที่แจกให
ครับ  

 
ที่ประชุม    รับทราบ  
 
นายพงษพันธ สัจจาคุณ   ขออนุญาตทานประธานสภาครับ ขอเชิญทุกทานรวมกิจกรรมจัดงานพิธี
ปลัดเทศบาล   ทางศาสนา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษาประจําป 2561 ในวันที่  
    26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองขุน กําหนดการตามรายละเอียดที่ไดเรียนเชิญ 
    เปนหนังสือครับ 
 
ที่ประชุม    รับทราบ  
 
นายอํานาจ  สุริยา   มีเรื่องสอบถาม 6 เรื่อง จากราษฎรฝากถามมา 1. เรื่องการยายเสา 
ประธานสภาเทศบาล  ไฟฟาซอยแสงจันทร 2. เรื่องทําทอระบายน้ําบานนางชุมเย็น 3. เรื่องซอมถนน 

ออมใหญ บานหนองขุน 4. เรื่องขยายผิวถนนซอยศาลตาปู บานหนองขุน       
5. เรื่องน้ําทวมบานนายสงวน เผื่อสูงเนิน 6. เรื่องบานปดเปดน้ํา บริเวณกอไผ 
บานหนองขุน 
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นายมาโนช  มะลิขาว  ฝากกองชางตรวจสอบใหดวยครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
นายนัฐวุฒิ อุดรรัตน   รับทราบครับ 
ผูอํานวยการกองชาง 
          

นายอํานาจ  สุริยา   ถาหากไมมี  ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน  ที่ไดเขารวมประชุมในวันนี้    
ประธานสภา ฯ  ผมขอปดประชุม  
      

เลิกประชุมเวลา   14.30 น. 




